

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๑๒๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานจัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการป้องกัน แก้ไข และยกระดับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยสร้างความตระหนักรู้เท่าทันให้แก่ประชาชน และได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง โดยการดำเนินการจัดงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีกลุ่มบุคคลจำนวนมากมารวมตัวกันในสถานที่เดียวกันควรงดการจัดงานหรือกิจกรรมดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค นั้น ในส่วนของการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานว่าได้จัดการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วเห็นควรกำหนดแนวทางการดำเนินการแบ่งออกได้เป็น ๓ กรณี ดังนี้

๑. การจัดงานพระราชพิธีและงานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ กำหนดให้มีขึ้นในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ยังคงจัดได้ตามที่มีหมายกำหนดการไว้ แต่ให้มีผู้เฝ้า ฯ จำนวนเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม โดยจะจัดที่นั่งหรือที่ยืนห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร รวมทั้งให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด มีการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัย ในการนี้ รัฐบาลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานงานกับสำนักพระราชวังในการดำเนินการเชิญผู้เฝ้า ฯ และการจัดฝังสถานที่เฝ้า ฯ

๒. การจัดงานพิธีและงานกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีกลุ่มบุคคลจำนวนมากมารวมตัวอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น งานสงกรานต์ งานครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๘ ปี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา งานทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ รัฐบาลเห็นสมควรว่าในกรณีที่สามารถงดการจัดงานพิธีและงานกิจกรรมใด ๆ ได้ให้งดเสีย และในกรณีที่ไม่สามารถงดการจัดงานพิธีหรืองานกิจกรรมดังกล่าวได้ให้เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยแล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลจะให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอแผนงานมายังรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป

๓. การตกแต่งสถานที่ประดับไฟและธงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพระบรมราชสมภพ วันพระราชสมภพ และวันประสูติ สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระฉายาลักษณ์ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ตั้ง โดยให้หน่วยงานและสถานที่ทำการต่าง ๆ ดำเนินการให้สมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่ให้จัดมาตรการป้องกันมิให้เป็นช่องทางมีการรวมกลุ่มหรือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค

/ ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงาน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๓ (ณัฐคดี), ๑๘๐๖ (จ.ส.อ. สมยศ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cmt@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม, องค์การอิสระ :
รอง-นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สลค. ได้แจ้งให้ รอง-นรม. รัฐ-นร. กระทรวง และกรมทราบด้วยแล้ว